

## **BÁO CÁO**

### **Về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023)**

Thực hiện Công văn số 2054/MTTQ-BTT ngày 03/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/2/1947-27/7/2023);

Nhằm tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của ngày Thương binh - Liệt sĩ; khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “*Uống nước nhớ nguồn*”, “*Ăn quả nhớ người trồng cây*” của dân tộc; thể hiện sự trân trọng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/2/1947-27/7/2023), cụ thể như sau:

#### **I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành công văn số 373/MTTQ-BTT ngày 05/7/2023 “Về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/2/1947-27/7/2023)”; đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội thành phố, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến các xã, phường đã thường xuyên tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, trang mạng xã hội, cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền...trên toàn thành phố.

#### **II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố:**

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Thành ủy- HĐND- UBND đặt vòng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang trung tâm thành phố, Tượng đài chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968, Khu lăng mộ các sỹ phu yêu nước, mộ sỹ phu yêu nước Trần Thuyết và Phủ đường Tam Kỳ.

- Tham gia đoàn thăm hỏi, tặng quà các Mẹ VNAH, AHLLVT, Cán bộ TKN còn sống và người có công với cách mạng hiện đang ốm đau nặng, có hoàn cảnh khó khăn cho 158 người, mức thăm 1.000.000 đồng/suất, tổng kinh phí là **158.000.000 đồng**. (từ nguồn của UBND thành phố)

## **2. Hoạt động của các tổ chức thành viên Mặt trận**

- **Hội Cựu chiến binh:** Tổ chức hành quân về nguồn với sự tham gia của 29 đồng chí về thăm Khu căn cứ Nước Oa (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My), thăm và trao kinh phí mua sắm sinh kế và tặng quà cho hội viên Cựu chiến binh huyện Bắc Trà My với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Huy động 60 hội viên tham gia Lễ Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang tỉnh Quảng Nam và Nghĩa trang thành phố. Hội cơ sở tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 65 hội viên là thương binh với số tiền gần 30 triệu đồng.

- **Đoàn TNCS HCM:** Phối hợp tổ chức Ngày hội “Chiến sĩ tình nguyện - Ưống nước nhớ nguồn”; Tổ chức Thắp nến tri ân, đêm văn nghệ “Bài ca không quên”, phối hợp tặng 20 suất quà cho cán bộ, hội viên Hội CTNXP với tổng số tiền 10 triệu đồng; Tổ chức chương trình “Bữa cơm đoàn viên” và tặng quà 03 mẹ VNAH với tổng số tiền 5 triệu đồng.

- **Liên đoàn Lao động:** Thăm hỏi, tặng quà cho 06 Mẹ VNAH còn sống trên địa bàn thành phố mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng/suất, tổng kinh phí 3.000.000 đồng. Một số công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức thăm hỏi và phụng dưỡng mẹ VNAH.

- **Hội LHPN:** Thăm và tặng quà cho 05 cô cán bộ Hội là thương binh và 01 gia đình chính sách với số tiền 1,8 triệu đồng. Hội cơ sở tổ chức tặng 74 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và tặng quà đối tượng chính sách, cán bộ Hội cũ là thương binh với tổng số tiền 21,5 triệu đồng; tổ chức Giỗ Mẹ Việt Nam anh hùng đã mất, gia đình liệt sĩ; văn nghệ; thắp nến tri ân, dâng hoa và viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

- **Hội Nông dân:** Phối hợp với bộ phận LĐTBXH cấp phát chế độ cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/2/1947-27/7/2023), dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, dâng hoa, thắp nến tri ân, làm lễ tưởng niệm. Vận động Hội cơ sở tổ chức thăm và tặng quà cho 43 gia đình có công, thương binh, liệt sĩ tổng số tiền là 17.800.000đ; Tổ chức làm giỗ mẹ VNAH tổng số tiền là 5.000.000đ

## **3. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường**

13/13 xã, phường xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 như: Tổ chức văn nghệ, gặp mặt, tọa đàm; tổ chức hoạt động về nguồn; thăm hỏi, tặng quà Người có công cách mạng; tổ chức bữa cơm tri ân tại gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ VNAH, thương binh; dâng hương viếng mộ sĩ phu yêu nước tại địa phương; đối với các địa phương có Nghĩa trang liệt sĩ, Tượng đài chiến thắng tổ chức Lễ thắp nến tri ân và dâng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ; các tổ chức đoàn thể vận động đoàn hội viên tổ chức thăm, tặng quà người Người có công cách mạng ốm đau, khó khăn trên địa bàn. Cụ thể:

+ Đặt vòng hoa, dâng hương, thấp nển tri ân<sup>1</sup> các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ các xã, phường; Gặp mặt, kỷ niệm 76 năm ngày TBLS; Tổ chức Bữa cơm tri ân, giỗ mẹ Việt Nam anh hùng; Phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị- xã hội phường thăm hỏi, tặng 450 suất quà cho các thương binh, các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng với tổng số tiền gần 185 triệu đồng.

+ Bàn giao 01 nhà đại đoàn kết, phối hợp vận động kinh phí làm đường bê tông vào nhà thân nhân liệt sỹ<sup>2</sup>, với tổng số tiền 52 triệu đồng.

+ Sinh hoạt chuyên đề<sup>3</sup> *Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực tự cường, khẳng định vị thế, khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam năm 2023”*; Vận động các bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia chương trình nhân tin “Tri ân liệt sỹ - 2023” (do Hội hỗ trợ gia đình Liệt sỹ - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 phối hợp tổ chức);

+ Giám sát<sup>4</sup> việc chi trả chế độ thờ cúng liệt sỹ, chi trả tiền điều dưỡng, tiếp nhận và cấp phát quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thành phố cho các gia đình có công cách mạng đối với bộ phận LĐTĐ&XH.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Qua các hoạt động ý nghĩa của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023) đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong công tác chăm sóc các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Bên cạnh đó, việc thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công kịp thời đã nâng cao giá trị, thể hiện trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Trên đây là báo cáo về việc phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023) của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ.

#### Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ba**

<sup>1</sup> :13/13 xã phường tổ chức các hoạt động: Đặt vòng hoa, dâng hương, thấp nển tri ân, thăm hỏi, tặng quà...

<sup>2</sup> Bàn giao nhà ĐĐK (Quỹ VNN địa phương hỗ trợ 15 trđ), làm đường bê tông vào nhà: 70m với tổng số tiền 37 trđ cho hộ bà Lê Thị Đào (vợ liệt sỹ Phan Xứng) tại Khối phố Đông Yên- phường Hòa Thuận).

<sup>3</sup> UBMT TQVN phường Phước Hòa tổ chức sinh hoạt chuyên đề và huy động gần 100 tin nhân hưởng ứng chương trình nhân tin “Tri ân liệt sỹ - 2023”

<sup>4</sup> UBMT TQVN phường Phước Hòa, Hòa Hương.

